

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล [www.consular.go.th](http://www.consular.go.th)

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๓๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “การเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิรัก”

\*\*\*\*\*

ข่าวคราวเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านคงทำให้คนไทยหลายคนไม่สบายใจ  
สัปดาห์นี้จึงมีเรื่องการเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิรักมาฝาก

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ  
ภายใต้คณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน โดยมีนายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน  
เพื่อประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในอิรักจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และบูรณาการการเตรียม  
ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิรักและอิหร่าน รวมทั้งให้การสนับสนุน  
สถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุดังกล่าว

รัฐบาลไทยได้ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจทำให้ความตึงเครียดในอิรักและอิหร่านเพิ่มขึ้น  
อย่างใกล้ชิด โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในอิรักและอิหร่าน สถานเอกอัครราชทูตของไทยในภูมิภาค  
ตะวันออกกลางได้ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน  
ได้ออกประกาศแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางไปอิรักยกเว้นการเดินทางเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร ประเทศอียิปต์  
ได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในอิสราเอลและอียิปต์ให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยสถานเอกอัครราชทูตทั้งสามแห่ง  
ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในกรณีฉุกเฉินไว้ด้วยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จะเตรียมความพร้อม  
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในอิหร่านและอิรักตามแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพคนไทยในสถานการณ์ที่จำเป็น  
และเหมาะสม ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่า สถานการณ์จะยังไม่มีความรุนแรงจนถึงขั้นที่จะส่งผลกระทบต่อ  
การใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยในพื้นที่ โดยคนไทยยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ในขั้นนี้ จึงยังไม่มีควมจำเป็น  
ต้องส่งพาหนะพิเศษจากส่วนกลางไปช่วยเหลือคนไทยในประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่กระทรวงการต่างประเทศ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
เพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้ง  
จะพิจารณาปรับแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพคนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๒ ๘๔๔๒ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
“Thai Consular” ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่  
ทั่วโลก

\*\*\*\*\*